

# คริสตจักรที่เติบโต

โดย ศจ.สำราญ หมอกชัย

## ศิษยาภิบาลคริสตจักรเยนเนซาเรท

พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นภาพของการเจริญเติบโตของคริสตจักรโดยเริ่มต้นจากคริสตจักรยุคแรก เช่น คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม คริสตจักรเมืองอันท็อก คริสตจักรเมืองโครินธ์ คริสตจักรที่กรุงโรม คริสตจักรกาลาเทีย และคริสตจักรเอเฟซัส เป็นต้น คริสตจักรของพระเจ้าได้เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่ห่างกันนักงานประกาศพระกิตติคุณและการก่อตั้งคริสตจักรได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว ส่วนมากจะอยู่ในสมัยของท่านเปาโล เพราะท่านได้ทำการประกาศพระกิตติคุณอย่างสุดชีวิต โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าท่านจะถูกข่มเหงโดยการถูกเขียนตี ถูกเอาก้อนหินขว้าง ถูกจับขังคุก และถูกนำขึ้นศาลเพื่อพิจารณาโทษ ความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นกับชีวิตการรับใช้ของเปาโลไม่สามารถหยุดยั้งท่านไม่ให้ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ได้

เมื่อพิจารณาความเติบโตของคริสตจักร เราไม่สามารถบอกได้ว่าคริสตจักรไหนมีสมาชิกมากที่สุด ในแต่ละเมืองมีคนต้อนรับพระเยซูเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการข่มเหงบรรดาผู้ที่เชื่อก็จะกระจัดกระจายออกไปตามหมู่บ้านและไปอยู่ตามหัวเมืองต่าง ๆ สิ่งที่ได้สังเกตเห็นได้ชัดก็คือคริสตชนทุกคนมีใจร้อนรนในการประกาศพระกิตติคุณ มีการร่วมประชุมตามบ้าน และขะมักเขม้นในการอธิษฐาน คริสตจักรยุคแรกจึงเป็นคริสตจักรที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณโดยแท้จริง

บรรดาสมาชิกในคริสตจักรยุคแรกที่เริ่มต้นจากกรุงเยรูซาเล็มล้วนแต่เป็นยิวทั้งนั้นยิวจากในเมือง ยิวจากแคว้นต่าง ๆ ที่อยู่รอบนอกที่พากันเข้ามาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ จึงเป็นการยากที่จะให้คนยิวยอมรับว่าพระเจ้าของพวกเขาเป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วย แม้คริสเตียนยิวที่กระจัดกระจายออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง พวกเขาก็ยังตั้งใจสอนพระคัมภีร์ให้กับคนยิว โดยเฉพาะ “ฝ่ายคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี้ยวเคี้ยวเนื่องจากสเทเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัส และเมืองอันท็อก และได้กล่าวพระวจนะแก่ยิวพวกเดียว การเติบโตเรื่องของปริมาณนั้นจึงอยู่ในวงแคบ ๆ เพราะนักประกาศทั้งหลายได้มองหาเฉพาะคนยิวเท่านั้น พวกเขามีได้หวังใจวิญญาณของคนต่างชาติที่ต้องการความรอดเช่นเดียวกันพระกิตติคุณจึงถูกมัดไว้เป็นกระจุกเดียวเท่านั้น ความเติบโตที่เห็นได้ชัดเจนเกิดขึ้นหลังจากวันเพ็นเทคอสต์ที่มีสาวกมารวมกันที่ห้องชั้นบนจำนวน 120 คน หลังจากพระเยซูได้เสด็จสู่สวรรค์แล้วในเทศกาลเพ็นเทคอสต์นั่นเองพระวิญญาณ

บริสุทธิได้เสด็จลงมาสาวกทั้งหลายได้ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ประตู่แห่งการประกาศได้ถูกเปิดออกอย่างเต็มที่ มีคนเข้ามาเป็นสาวกวันละ 3,000 คน คริสตจักรไม่มีสถานที่รองรับคนมากมาย เช่นนั้นได้ จึงได้เทศนาสั่งสอนที่ชายทะเล ตามหุบเขา และเนินเขา บรรดาผู้เชื่อได้เติบโตขึ้นในฝ่ายจิต วิญญาณด้วยคำสอนของเหล่าสาวกที่กระจัดกระจายออกไป

เมื่อมองกลับมาดูคริสตจักรในปัจจุบันนี้ก็มีความว่าคริสตจักรในปัจจุบันได้เติบโตขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นหรือไม่? หรือว่ามีปัญหาอะไรที่ทำให้คริสตจักรของพระเจ้าไม่เติบโตเท่าที่ควร? อาจมีคำตอบมากมายที่เราได้เรียนจากบทเรียน ได้ฟังจากนักเทศนาที่ฟังจากอาจารย์ที่สอนในพระคริสตธรรม มักจะบอกว่าคริสตจักรไม่เติบโตเพราะสมาชิกไม่ออกไปประกาศ เพราะผู้นำไม่ร้อนรนไม่จัดทีมประกาศ สมาชิกไม่อธิษฐาน ไม่อ่านพระคัมภีร์ ฉะนั้นเมื่อสิบปีมาแล้ว สมาชิกในคริสตจักรมี 50 คนเวลานี้ก็ยิ่งเหมือนเดิมและมีบางแห่งสมาชิกลดจำนวนลงคือไม่มีเพิ่ม มีแต่ลดลง

จริงๆ แล้ว การเติบโตของคริสตจักรมีปัจจัยหลายอย่างผู้นำก็มีส่วน สมาชิกในคริสตจักรนั้น ๆ ก็มีส่วนสำคัญ คริสตจักรภาคและสภาก็มีส่วนที่จะช่วยเสริมสร้างให้คริสตจักรของพระเจ้าขับเคลื่อนไปสู่การเจริญเติบโต ข้าพเจ้าไม่อยากจะทำให้ผู้อ่านปวดหัวกับวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้คริสตจักรเติบโต จึงอยากจะเสนอวิธีง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ทั้งศิษยาภิบาลและสมาชิก แล้วเราจะเห็นการเติบโตของคริสตจักรเกินความคาดหมาย โดยทำตามบริบทแบบไทยๆ คือ

1. ศิษยาภิบาลหรือคณะธรรมกิจควรมีเวลาอธิษฐานเพื่อสมาชิกในคริสตจักรทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ควรรู้ว่าสมาชิกแต่ละคนประสบปัญหาอะไร มีเรื่องอะไรสำคัญที่ควรอธิษฐานเพื่อ และต้องระวังด้วยว่าเรื่องใดที่ควรเปิดเผยและเรื่องใดไม่ควรเปิดเผย (เอเฟซัส 6:18-19) “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังด้วยด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้า ประกาศและสำแดงข้อถืกลับแห่งข่าวประเสริฐได้” จากคำอธิษฐานนั่นเองจะทำให้คริสตจักรเติบโต

2. มีความห่วงใยกันและกันในมวลสมาชิก มีการไปมาหาสู่กัน ในเวลาเจ็บป่วยหรือประสบปัญหา มีการเยี่ยมเยียนและหนุนใจกัน ในเวลาที่มีความยินดีก็ร่วมแสดงความยินดีด้วย เมื่อสมาชิกในคริสตจักรมีความผูกพัน แสดงความรักและห่วงใยกันและกัน พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือกันในยามยากลำบาก การสร้างความผูกพันอันดีต่อกันในพระกายของพระคริสต์จะทำให้คริสตจักรเติบโต (โรม 12:15-16) “จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ อย่าถือว่าตัวฉลาด”

จากการกระทำของผู้นำและบรรดาสมาชิกในคริสตจักรจะทำให้คนที่อยู่รอบข้างสนใจเรื่อง  
ของพระเจ้าจากบทเรียนสองข้อ ถ้าคริสตจักรนำไปปฏิบัติจริงก็จะได้รับพระพร และจะเห็นคริสตจักร  
ของพระเจ้าเติบโตอย่างอัศจรรย์จนเกินความเข้าใจ